



ประกาศคณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ประเภททุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัย)

ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย (ประเภททุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัย) จากเงินกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีมติเห็นชอบและอนุมัติการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย (เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 23 (1/2564) วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564) จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยดังต่อไปนี้

ที่	ชื่อโครงการ	ผู้ได้รับทุน	สังกัด
ประเภททุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิธีใหม่ จำนวน 2 โครงการ			
1	การพัฒนานวัตกรรมตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบตกผลึกทางปัญญา เพื่อส่งเสริมความสามารถในการวิจารณ์วรรณกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี	ผศ.ดร.ขวัญชนก นัยจรรย์	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2	การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานสำหรับรายวิชาปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 2	ผศ.ดร.กุลวดี ปิ่นวัฒนะ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่	ชื่อโครงการ	ผู้ได้รับทุน	สังกัด
ประเภททุนนักวิจัยรุ่นใหม่ จำนวน 15 โครงการ			
1	อิทธิพลของความฉลาดทางอารมณ์ บุคลิกภาพ และสภาพแวดล้อม การปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านในภาวะวิกฤติโรคอุบัติใหม่	ผศ.ดร.ณภัทร วุฒธะพันธ์	คณะวิทยาการจัดการ
2	การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาการคำนวณ โดยใช้การผสมผสานด้านเนื้อหาวิธีการสอนและเทคโนโลยีในชุมชน การเรียนรู้เชิงวิชาชีพที่ใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน และวิธีการแบบเปิด	อ.เทพธิทัต เขียวคำ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3	การนำนโยบายสาธารณะสู่การปฏิบัติ : การส่งเสริมการจ้างงานสำหรับผู้สูงอายุในจังหวัดพิษณุโลก	อ.ธรรณิทร์ เสนานิมิตร	วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
4	การพัฒนาสื่อสารสนเทศทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่ซ่อนอยู่ในภาพจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถบนเส้นทางพระร่วงจังหวัดสุโขทัย	น.ส.วิภาญดา บุญคง	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
5	การปนเปื้อนจุลินทรีย์ในอากาศภายในอาคารของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	น.ส.สุพัชรา เขี่ยมนาค	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่	ชื่อโครงการ	ผู้ได้รับทุน	สังกัด
ประเภททุนนักวิจัยรุ่นใหม่ จำนวน 15 โครงการ			
6	การจัดการโซ่คุณค่าในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมไบโอบายอู่อำเภอศรีสำโรง จังหวัดอุทัย	อ.ณัฐพร ตั้งเจริญชัย	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
7	มุมมองต่อการเตรียมความพร้อมทางจิตสังคมเพื่อการตายดี กรณีศึกษาหน่วยงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังระยะสุดท้ายในจังหวัดพิษณุโลก	อ.ชัยพร อุโฆษจันทร์	วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
8	การพัฒนาชุดความรู้ในการสร้างเสริมสุขภาพ สำหรับผู้สูงอายุ ตำบลจอมทอง จังหวัดพิษณุโลก	อ.ดร.ปภาดา ชมภูนิษฐ์	คณะวิทยาลัยการพยาบาล
9	การจำแนกลักษณะเฉพาะของกิ่งกรุปโดย ซูพรีมัม-ไอติลวิภักษ์นัยเฮซีแทนต์ และอินฟิมัม-ไอติลวิภักษ์นัยเฮซีแทนต์	อ.ดร.พงษ์พันธ์ จุลทา	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10	การพัฒนาเครื่องอัดรีดขึ้นรูปภาชนะจากใบตอง	อ.ดร.กฤษฎา อ้นอ้าย	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
11	การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยครอบครัว และชุมชนมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก	อ.ดร.ณัฐธิดา ศรีอัยเพชร	คณะวิทยาลัยการพยาบาล
12	ฐานข้อมูลปริมาณรังสีในธรรมชาติเพื่อเฝ้าระวังเหตุทางรังสี ในพื้นที่อำเภอนนมะปราง	อ.เกษมะ ดุรงค์ศักดิ์	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13	การพัฒนาเครื่องวัดสีสำหรับตรวจวัดคลอโรฟิลล์ในปัสสาวะ	นายอนุรักษ์ จิตต์บึงพร้าว	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
14	การสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ในการป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สังกัดมหาวิทยาลัยในจังหวัดพิษณุโลก	อ.ดร.เอกรงค์ ปิ่นพงษ์	วิทยาการจัดการ
15	การประเมินฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากราไวทรอท	นางวันเพ็ญ ตรงต่อกิจ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่	ชื่อโครงการ	ผู้ได้รับทุน	สังกัด
ประเภททุนพัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างความมั่นคงเศรษฐกิจฐานราก จำนวน 6 โครงการ			
1	การพัฒนาตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบท่อความร้อนชนิดท่อสุญญากาศร่วมกับแผ่นสะท้อนรังสีอาทิตย์แบบรูปประกอบพาราโบลจากวัสดุต้นทุนต่ำ	อ.ดร.สรวิศ สอนสารี	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2	การประยุกต์ใช้การเรียงลำดับตามอุดมคติวิภักษ์นัยและการถดถอยพหุคูณสำหรับการประเมินความเสี่ยงของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดพิษณุโลก	ผศ.ดร.ณัฐินี ดีแท้	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3	การศึกษาและพัฒนามูลจิ้งหรีดทองแดงลาย (แมงสะตัง) เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและสร้างความเข้มแข็งให้กับวิสาหกิจชุมชนขวัญใจฟาร์ม จังหวัดพิษณุโลก	ผศ.ประภาศิริ ใจผ่อง	คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
4	การพัฒนาสารสกัดจากดอกหางนกยูงฝรั่ง (<i>Delonix regia</i>) สำหรับเพิ่มสีปลาในปลากระแห (<i>Barbonymus schwanenfeldii</i>) เพื่อสร้างทางเลือกในการลดใช้สารสีสังเคราะห์ในอาหารของกสิกรพันธุ์ปลา ฟาร์ม จังหวัดพิษณุโลก	อ.พัทธนันท์ โกธธรรม	คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

ที่	ชื่อโครงการ	ผู้ได้รับทุน	สังกัด
ประเภททุนพัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างความมั่นคงเศรษฐกิจฐานราก จำนวน 6 โครงการ			
5	การประยุกต์ใช้ใยอาหารจากเปลือกกล้วยในผลิตภัณฑ์กล้วยกวน	อ.ดร.ไพรัชย์ ประมัย	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6	การเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์เพิ่มอุณหภูมิความร้อนจากแสงอาทิตย์สำหรับเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์	ผศ.เอกภูมิ บุญธรรม	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ที่	ชื่อโครงการ	ผู้ได้รับทุน	สังกัด
ประเภททุนพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 32 โครงการ			
1	การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความเสี่ยงในการจัดการการเลี้ยงปลาที่บึงในกระชังริมแม่น้ำน่านในจังหวัดพิษณุโลก	อ.ดร.ปานิสร่า หาดขุนทด	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2	อัตราส่วนที่เหมาะสมในการผลิตวัสดุเพาะกล้าจากผักตบชวาหมักร่วมกับของเสียทางการเกษตร	อ.ปยุตดา ทรัพย์ศรี	คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
3	การวิจัยและพัฒนากระบวนการเปลี่ยนแปลงมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา	ผศ.สุกัญญา สีสมบา	คณะครุศาสตร์
4	กระบวนการทัศน์นักสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ กรณีการบูรณาการรูปแบบสหวิชาชีพกลุ่มครอบครัวสู่การปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนกระทำความผิดในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก	อ.ปริญญา หวันเหลี่ยม	วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
5	การพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชันโครงการสำหรับเทศบาลตำบลหลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	อ.ดร.พิมรินทร์ ศิริรินทร์	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6	การพัฒนาผลิตภัณฑ์แชมพูปิดผมขาวจากสารสกัดสมุนไพรท้องถิ่นและการยกระดับจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของชุมชนบ้านยางซ้ายสามัคคี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย	อ.ดร.ธนพล กิจพจน์	คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
7	การพัฒนาชุดผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับดูแลความสะอาดสำหรับสุนัขที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับรายได้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น	ผศ.นสพ.ปรีชา มูลสาร	คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
8	การพัฒนาเซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าโดยใช้คอมโพสิตของพอลิไพโรลกับอนุภาคนาโนของทอง สำหรับตรวจวัดโคปามีน	ผศ.ดร.รพีพรรณ จันทร์มะณี	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9	แนวทางการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยกฎหมายและนโยบายสาธารณะในหม้อกรันสุโขทัยเพื่อยกระดับสินค้าทางวัฒนธรรมด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน	อ.ปรัชญาไชย แซ่มซ้อย	คณะวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
10	การรับรู้และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติและการตัดสินใจในการผลิตข้าวอินทรีย์ของชาวนาในจังหวัดพิษณุโลก	ผศ.ดร.ปิยะดา วชิระวงศกร	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11	การตรวจสอบยีนต้านทานโรคไหม้และโรคขอบใบแห้งในข้าวพันธุ์พื้นเมืองจังหวัดสุโขทัย	ผศ.ดร.ชนิกานุจน์ จันทร์มาทอง	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12	Study on reproductive biology of freshwater shrimp <i>Macrobrachium lanchesteri</i> (de Man) in Phitsanukok - Thailand	อ.ดร.ต่วน เหยียน จ็อก	คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
13	การศึกษาคีเอ็นเอบาร์โค้ดดีเอ็นเอเพื่อการจำแนกข้าวพันธุ์พื้นเมืองจังหวัดสุโขทัย	ผศ.ดร.สิทธิชัย อุดก้า	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่	ชื่อโครงการ	ผู้ที่ได้รับทุน	สังกัด
ประเภททุนพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 32 โครงการ			
14	ความหลากหลายทางพันธุกรรมของต่อภาคพื้นตะวันออก, <i>Vespa velutina</i> (Lepelletier, 1836), ในภาคเหนือของประเทศไทย	รศ.ดร.ธัชคณิต จงจิตวิมล	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15	การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตสับปะรดกวนลดน้ำตาลตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารและการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน	ผศ.ดร.พรตรีล จุลกัลป์	คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
16	การผลิตปุ๋ยน้ำซิลิโคนต้นทุนต่ำจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อเป็นสารเสริมการเจริญเติบโตของถั่วเหลือง	ผศ.ดร.ยุทธศักดิ์ แซ่มมุย	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17	การพัฒนาสีจากอนุภาคนาโนสังเคราะห์ด้วยสารสกัดจากพืชและความสามารถในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์เพื่อใช้เป็นส่นผสมในลิปกลอส	ผศ.ดร.วิษณุ ธงไชย	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
18	การใช้ประโยชน์จากถั่วลิสงน้ำวามะลิอ่อนเพื่อพัฒนาอาหารฟังก์ชันลดระดับน้ำตาลในเลือด (ขนมทองม้วน)	ผศ.ปณิธาน สุระยศ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
19	ผลของโปรแกรมดูแลผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนด้วยการนวดแผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก	อ.รวินันท์ นุชศิลป์	วิทยาลัยการพยาบาล
20	การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะค่าสุดขีดของปริมาณน้ำฝนและอุณหภูมิที่มีต่อผลผลิตข้าวปลอดภัยในจังหวัดพิษณุโลก	ผศ.ดร.ศรัญญา ทองสุข	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
21	การตรวจหาและการศึกษาลักษณะเฉพาะทางพันธุกรรมของไวรัสโรตาซึ่งเป็นสาเหตุของโรคท้องร่วงในเด็ก จังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2564	ผศ.ดร.วิสูตร จันทรอัฐ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
22	การเสริมศักยภาพเครือข่ายผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วมบนฐานทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาพื้นถิ่นของจังหวัดพิษณุโลก	ผศ.ดร.อรรพพล รอดแก้ว	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
23	การศึกษาระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกชิงในพื้นที่ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์	ผศ.ธนิดา โชนงนุช	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
24	การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกสร้างสรรค์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเตาไผ่ โดยบูรณาการหัตถกรรมเครื่องจักสาน จังหวัดพิษณุโลก	รศ.ดร.สมิท ปิ่นสกุล	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
25	การพัฒนาแกนนำสุขภาพครอบครัวและชุมชนเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ ตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก	อ.ดร.เพชรีย์ กุณาละสิริ	วิทยาลัยการพยาบาล
26	การผลิตสตาร์ชลูกจันทน์ทดต่อการย่อยด้วยเอนไซม์จากสตาร์ชลูกจันทน์และการตรวจสอบคุณค่าทางโภชนาการ	ผศ.ดร.กิริติ ต้นเรือน	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
27	การศึกษาประสิทธิภาพและส่งเสริมการใช้ยุงยักษ์ (<i>Toxorhynchites</i> spp.) ในการควบคุมปริมาณลูกน้ำยุงลาย (<i>Aedes</i> spp.) ในชุมชนเมือง	ผศ.ดร.วรภรณ์ ภาลี	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
28	การประยุกต์ใช้แบบจำลองการพฤติกรรมการเดินทางระดับจุลภาคภายในพื้นที่เปราะบางเพื่อการบริหารจัดการสถานีขนส่งผู้โดยสารหลักของเมืองพิษณุโลกภายใต้ความปรกติใหม่ประเทศไทย	อ.วชิระ วิจิตรพงษา	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
29	อัตราส่วนที่เหมาะสมในการผลิตปุ๋ยหมักจากของเสียทางการเกษตรร่วมกับมูลช้าง	ผศ.ดร.คงเดช พะสีนาม	คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

ที่	ชื่อโครงการ	ผู้ได้รับทุน	สังกัด
ประเภททุนพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 32 โครงการ			
30	การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนภายใต้การเปลี่ยนแปลงสถานะภูมิอากาศ : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิรุณ จังหวัดพิษณุโลก	ผศ.ดร.อรชร นิมจารย์	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
31	ความหลากหลายของลักษณะปรากฏของไก่อต๋อ-ไก่อตั่ง ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย	ผศ.ดร.สุภาวดี แหยมคง	คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
32	การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดสุโขทัย	อ.ฟ้า วิไลซ่า	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยมีระยะเวลาดำเนินงานวิจัยตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 – 31 มกราคม พ.ศ. 2565

ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมอจันทร์)
ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กำหนดการเซ็นสัญญา :

วันที่เซ็นสัญญา	ประเภททุน	เวลา	สถานที่เซ็นสัญญา
26 มกราคม 2564	ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิถีใหม่	09.30 - 12.00 น.	ณ ห้องประชุมคลินิกวิจัย ชั้น 1 อาคารศรีพิบูล สถาบันวิจัยและพัฒนา
26 มกราคม 2564	ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ ลำดับที่ 1 - 8	09.30 - 12.00 น.	ณ ห้องประชุมคลินิกวิจัย ชั้น 1 อาคารศรีพิบูล สถาบันวิจัยและพัฒนา
26 มกราคม 2564	ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ ลำดับที่ 9 - 15	13.30-16.00 น.	ณ ห้องประชุมคลินิกวิจัย ชั้น 1 อาคารศรีพิบูล สถาบันวิจัยและพัฒนา
27 มกราคม 2564	ทุนพัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างความมั่นคง เศรษฐกิจฐานราก	09.30 - 12.00 น.	ณ ห้องประชุมคลินิกวิจัย ชั้น 1 อาคารศรีพิบูล สถาบันวิจัยและพัฒนา
27 มกราคม 2564	ทุนพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ลำดับที่ 1 - 10	13.30-16.00 น.	ณ ห้องประชุมคลินิกวิจัย ชั้น 1 อาคารศรีพิบูล สถาบันวิจัยและพัฒนา
28 มกราคม 2564	ทุนพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ลำดับที่ 11 - 20	09.30 - 12.00 น.	ณ ห้องประชุมคลินิกวิจัย ชั้น 1 อาคารศรีพิบูล สถาบันวิจัยและพัฒนา
28 มกราคม 2564	ทุนพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ลำดับที่ 21 - 32	13.30-16.00 น.	ณ ห้องประชุมคลินิกวิจัย ชั้น 1 อาคารศรีพิบูล สถาบันวิจัยและพัฒนา

เอกสารประกอบการลงนามสัญญารับทุน

1. แบบเสนอโครงการวิจัย จำนวน 2 ชุด (เซ็นชื่อด้วยปากกา ห้ามเป็นลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์)
2. สำเนาบัตรประชาชนและบัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงานมหาวิทยาลัย (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
อย่างละ 2 ฉบับ

แนวทางการปฏิบัติในการลงนามสัญญารับทุน

ให้นักวิจัย มาลงนามสัญญารับทุนตามวันและเวลาดังกล่าว เพื่อรวบรวมส่งให้อธิการบดีลงนามต่อไป
 (หากไม่สามารถมาตามวันและเวลาที่กำหนดได้ ให้ท่านแจ้งมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา
 โทรศัพท์. 055-267038 โทรภายใน. 7211, 094-2106022 นางสาวนริศรา คงสุข)